

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của HĐND phường tại các khu phố trên địa bàn phường Hà Tu.**

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-HĐND ngày 28/9/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Hà Tu về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của HĐND phường tại các khu phố trên địa bàn phường Hà Tu.

Đoàn giám sát HĐND phường đã xây dựng Kế hoạch số 52/KHGS-HĐND ngày 28/9/2023; triển khai đến các khu phố trên địa bàn phường Hà Tu và tiến hành giám sát, kết quả cụ thể như sau:

#### **I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI**

##### **1. Đối với Đoàn giám sát**

- Thực hiện Quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Đoàn giám sát đã xây dựng Kế hoạch số 52/KHGS-HĐND ngày 28/9/2023; triển khai cụ thể nội dung, thời gian giám sát và đề cương báo cáo đến 07 khu phố trên địa bàn phường.

- Họp triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn giám sát và tiến hành giám sát theo lịch giám sát trong kế hoạch tại Nhà văn hoá các khu phố.

##### **2. Đối với 7 khu phố trên địa bàn**

- Sau khi nhận được Quyết định số 51/QĐ-HĐND ngày 28/9/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Hà Tu và Kế hoạch số 52/KHGS-HĐND ngày 28/9/2023, 7 khu phố trên địa bàn phường Hà Tu đã triển khai nộp báo cáo theo đề cương gửi về thư ký đoàn giám sát theo đúng quy định.

- 7 Khu phố đã chuẩn bị báo cáo liên quan đến nội dung và bố trí mời các thành phần theo yêu cầu làm việc.

#### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện**

**1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại khu phố.**

Công tác triển khai, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được triển khai như sau:

- Hình thức triển khai: Các Chi bộ cụ thể hoá bằng Nghị quyết của Chi bộ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết thông qua buổi sinh hoạt chi bộ tháng đầu năm và sinh hoạt chi bộ hàng tháng; Khu phố triển khai họp các tổ dân, các tổ chức đoàn thể Chính chi -Xã hội khu phố; trên các nhóm Zalo của khu phố, tổ dân...

### **1.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của Hội đồng nhân dân phường Hà Tu**

Các khu phố đã bám sát các chỉ đạo, giải pháp tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy phường về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 để tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả tại địa bàn khu phố.

- Chỉ tiêu thu ngân sách:

+ Về chỉ tiêu thu ngân sách: Tập trung triển khai thu các loại quỹ, giá VSMT ngay sau khi có chỉ đạo của Thành phố, phường. Kết quả thực hiện các loại Quỹ trong dân (Thuế phi nông nghiệp; Giá vận chuyển, thu gom, xử lý rác thải): 9 tháng đầu năm các khu phố đều vận động thu trong dân đạt từ 90% trở lên.

+ Về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU: hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 công trình tại khu 1,2 và khu 4.

- Chỉ tiêu về xã hội:

+ Việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; các khu phố đều làm tốt công tác giới thiệu việc làm, cho vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế (9 tháng đầu năm số dư nợ của 7 tổ vay vốn khu phố là 13.914.447.000 đồng cho 253 hộ vay); hỗ trợ thăm hỏi đột xuất và thường xuyên đối với các đối tượng khó khăn, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân các dịp lễ, tết... Thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo, ưu đãi người có công, hỗ trợ đối tượng yếu thế, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giải quyết việc làm, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội... Tính đến nay, trên địa bàn phường không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

- Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý về đất đai, xây dựng. Duy trì công tác vệ sinh môi trường, quản lý trật tự văn minh đô thị; quản lý tài nguyên than, khoáng sản.

- Công tác y tế, giáo dục được phối hợp đảm bảo. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19. Vận động tốt các cháu trong độ tuổi phổ cập giáo dục như mầm non, tiểu học, không để trường hợp nào trong độ tuổi thất học. Thực hiện tốt phong trào xã hội học tập, phát huy phong trào khuyến học khuyến tài.

+ Các khu phố thực hiện tốt Quy ước, Hương ước tại khu dân cư; Thực hiện nếp sống văn hoá tại khu dân cư; 07 khu phố đăng ký khu phố văn hoá năm 2023. Số hộ đăng ký GDVH 2023: 7 khu phố đều đạt từ 95% trở lên. Phong trào TDTT, văn nghệ quần chúng tại các khu phố được quan tâm chỉ đạo, các hoạt động văn nghệ, thể thao được diễn ra sôi nổi nhân các dịp lễ kỷ niệm, 7/7 khu phố có đội văn nghệ, 1 số khu phố có đội thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi...Sử dụng hiệu quả Nhà văn hóa trong các hoạt động của khu phố.

+ Xây dựng khu phố văn hoá: 7/7 khu phố triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”, bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh và Quy ước khu phố. 7/7 khu phố đăng ký khu phố văn hoá năm 2023. Các hình thức tuyên truyền, vận động, xã hội hoá được triển khai: Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Vệ sinh môi trường; lắp đặt hệ thống camera an ninh; vận động hiến đất làm đường theo Nghị quyết 21; Triển khai và duy trì thực hiện Chi Thị 20 của Thành uỷ đạt kết quả; thành lập các tổ liên gia Phòng cháy chữa cháy tại khu phố; vận động nhân dân duy trì hoạt động VHVN- TDTT. Thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh...

+ Duy trì khu phố không phát sinh các tụ điểm nóng về An ninh trật tự. Phối hợp tốt với các tổ chức Chính trị -Xã hội trong khu phố tuyên truyền vận động nhân dân trong các nhiệm vụ của địa phương như cài định danh điện tử, chuyển đổi số, phòng chống dịch bệnh... phối hợp tốt trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, vận động thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 và thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy tại các khu phố.

- Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể khu phố tham gia xây dựng chính quyền, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thuận với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, Thành phố và phường góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của phường năm 2023.

## **2. Các ý kiến, kiến nghị của các khu phố**

1/ Khu 1: Đề nghị quản lý nhân khẩu chặt chẽ, tránh thiếu sót. Trạm y tế cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người cao tuổi.

2/ Khu 2: Đề nghị kiểm tra quản lý xe ô tô của nhân dân đỗ trên vỉa hè, lòng đường tránh ùn tắc giao thông tuyến đường phố Minh Hà.

3/ Khu 3: Đề nghị lắp thêm cột điện chiếu sáng tại Nhà văn hoá khu 3 để thuận lợi cho công tác sinh hoạt cộng đồng vào buổi tối.

Đề nghị UBND phường đề xuất Thành phố sớm thi công hệ thống rãnh nước từ tổ 4 đến Trạm y tế Mỏ Hà Tu để nguồn nước thải của dân có rãnh thoát.

4/ Khu 5: + Hiện tại có nhiều trường hợp cán bộ lãnh đạo các cấp vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật ảnh hưởng đến tư tưởng của người dân. Đề nghị cấp uỷ Đảng các cấp có định hướng tư tưởng cho nhân dân.

+ Đề nghị phường quan tâm, đầu tư làm lại tuyến đường tàu từ Nghĩa trang khu 5 tới bột điện.

5/ Khu 6: Hiện tại có 1 vài hộ dân nuôi lợn tại nơi ở của gia đình gây ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, đề nghị phường có biện pháp xử lý.

+ Hiện tại đoạn đường bao biển từ công Nhà văn hoá đến giáp cây xăng phường Hồng Hà; đoạn đường 18A khu vực cầu Trắng có nhiều chỗ mất tấm đan, đề nghị UBND phường xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Qua kết quả giám sát cho thấy, các khu phố trên địa bàn phường Hà Tu đã làm tốt trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND phường. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong hoạt động của phường năm 2023. Các chi bộ, khu phố đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn, đạt nhiều kết quả nổi bật trong các chỉ tiêu, nhiệm vụ như thực hiện nhiệm vụ về chỉ tiêu thu ngân sách; duy trì địa bàn không có hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2021-2025; Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các tụ điểm, điểm nóng về tệ nạn xã hội trên địa bàn phường; hoàn thành chỉ tiêu giao quân và các nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương năm 2023. Các khu phố đã tích cực vận động nhân dân gương mẫu chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

7 khu phố đã chuẩn bị báo cáo, nội dung giám sát, triệu tập các thành phần tại buổi làm việc. Tuy nhiên có 1 số khu phố thành phần làm việc còn thiếu, vắng. Báo cáo các khu phố còn sơ sài, các hoạt động đã có kết quả trên thực tế nhưng chưa đưa vào báo cáo, chưa đề cập số liệu cụ thể. Bên cạnh những kết quả đạt được, các khu phố trên địa bàn phường còn tồn tại trong công tác nắm bắt thông tin dư luận trong nhân dân đôi lúc còn hạn chế, chưa kịp thời. Các cuộc họp phải được ghi biên bản đầy đủ. Việc công khai Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND phường phải được công khai để khu phố triển khai thực hiện và nhân dân giám sát.

### **IV. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT:**

Qua chương trình làm việc với các thành phần liên quan của 7 Chi bộ, khu phố, đoàn giám sát HĐND phường có đề xuất kiến nghị như sau:

- Đề nghị Thường trực Đảng uỷ- HĐND- UBND phường tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các khu phố thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của HĐND phường tại các khu phố trên địa bàn phường Hà Tu.

-Đề nghị Thường trực Đảng uỷ, thường trực UBND phường quan tâm giải quyết các kiến nghị của các khu phố tại buổi làm việc với Đoàn giám sát HĐND phường (đã tổng hợp tại mục 2. các ý kiến, kiến nghị của các khu phố).

- Đề nghị các khu phố tăng cường vận động nhân dân trong việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào tại địa phương. Cần nắm bắt tình hình trong nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục có các biện pháp để đạt kết quả trong những tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của HĐND phường tại các khu phố trên địa bàn phường Hà Tu./.

**Nơi nhận:**

- TT. Đảng uỷ (báo cáo);
- TT HĐND - UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các khu phố;
- Lưu VP.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  
TRƯỞNG ĐOÀN**



**Phạm Thị Hương  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG**



